

# คนดังชวนมารักษาผิวพรรณด้วยเลเซอร์ ที่นีโอ

## เลเซอร์คลินิก



คนดังชวนมารักษาผิวพรรณด้วยเลเซอร์

ที่นีโอ เลเซอร์คลินิก

นวัตกรรมเลเซอร์ อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยรักษาปัญหาผิวพรรณได้หลากหลายครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่ว ริวรอย รุขุมขน และการกำจัดขน ซึ่งดารานักแสดงหลายคนให้ความนิยมในการใช้เลเซอร์ดูแลตัวเองที่นีโอ เลเซอร์คลินิก อาทิ หลุยส์ สก๊อต, มินต์-ชาลิตา วิจิตรวงศ์ทอง, เดียร์น่า ฟลีโป เพื่อผลลัพธ์ของการรักษาอย่างตรงจุด ด้วยสุดยอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาผิวพรรณด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็น

- เลเซอร์สิ่ว ที่เรียกว่า PDT หรือ Photodynamic therapy เป็นการทายาที่เรียกว่า ALA เป็นอะมิโน แอซิด ช่วยลดต่อมไขมัน ฆ่าเชื้อสิ่ว และทำให้จับแสงเลเซอร์ได้เยอะขึ้น ก่อนจะยิงด้วยเลเซอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งเรื่องจุดต่างดำสิ่ว และรอย
- เลเซอร์หลุมสิ่ว มีเลเซอร์หลายตัวสำหรับการรักษาหลุมสิ่ว ทั้งเลเซอร์อ่อนและแรง ข้อดีของเลเซอร์อ่อนคือ หลังทำหน้าไม่แดง ทำเสร็จโดนแดดนิดหน่อยได้ แต่ข้อเสียคือเห็นผลน้อย ต้องทำหลายเดือน ถ้าเป็นหลุมสิ่วแนะนำให้ทำเลเซอร์ที่ค่อนข้างแรงหน่อย เนื่องจากเห็นผลเร็ว ทำครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าหลุมตื้นขึ้น ไม่กลับมาเป็นหลุมอีก คุ่มกับที่เสียเวลา คุ่มกับที่มาพบแพทย์ แต่ข้อเสียคือค่อนข้างร้อน ทำให้ต้องเสียเวลาปะยาชา หลังทำหน้าจะค่อนข้างแดงอยู่หนึ่งวัน และห้ามโดนแดดแรง ๆ หนึ่งสัปดาห์ ข้อดีที่คนนิยมทำเพราะหลังจากทำหนึ่งสัปดาห์ ถ้าไม่โดนแดดหลุมสิ่ว รุขุมขน ริวรอยดีขึ้น และหน้าจะใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- เลเซอร์รักษา รังแค รังแคที่ดำคล้ำเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์ ฮอร์โมน สาเหตุที่สองคือ โรลออน เพราะมีน้ำหอมและแอลกอฮอล์ ทำให้มีโอกาสระคายเคืองผิวและคล้ำได้ สาเหตุที่สามคือการเสียดสี แต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนอ้วนเสียดสีเยอะ บางคนผอมเสียดสีน้อย บางคนผอมแต่ดำกว่าคนอ้วนก็มี เพราะว่ากรดเบสในเหงื่อของแต่ละคนไม่เท่ากัน ข้อดีของเลเซอร์รักษา รังแคคือทำครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าขนหลุด ถ้าทำต่อเนื่องขนจะขึ้นน้อยลง ช้าลง และเส้นบางลง พอขนหลุดแล้วก็ควรจะทำให้ตัวงแขนที่เรียกว่าหนังไก่ ขาวและเนียนด้วย จึงมีเลเซอร์ลบจุดต่างดำอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวเนียนและใสขึ้น ถ้าขนยังไม่หมด จะสังเกตได้ว่าขนดำๆจะเปลี่ยนเป็นขาว

แพทย์หญิงวาริรัตน์ ไชยมศิริ หรือ หมออี ผู้บริหาร นีโอ เลเซอร์ คลินิก ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์ ได้ให้คำแนะนำว่า

“หมอมองจะพูดกับทุกคนว่าเรื่องสิ่วรักษาง่าย ไม่แพง แต่รักษารอยสิ่วแพงมาก อย่างรอยแดงถ้าปล่อยไว้เฉยๆ ปีหนึ่งก็ดีขึ้นเองได้ แต่ถ้าเป็นหลุมสิ่ว ยิ่งไงก็ไม่หาย เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรักษาด้วยเลเซอร์ ถ้าสิ่วน้อย รอยน้อย ทำ 5 ครั้งดีขึ้นชัดเจน ถ้าสิ่วเยอะ รอยเยอะ 10 ครั้ง บวกลบอยู่ที่คนไข้ดูแลตัวเอง คือ อย่าเครียด อย่างนอนดึก เมื่อไหร่ที่เครียด นอนดึก ใกล้เคียงเดือน โดนฝุ่น โดนแดดสิ่วจะขึ้น ซึ่งการรักษาด้วยเลเซอร์จะเห็นผลได้ชัดเจนและปลอดภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับอาการดูแลตัวเองของคนไข้ด้วยเช่นกัน”

ปัญหาผิวพรรณเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย มากน้อยแตกต่างกันไป การดูแลปัญหาผิวพรรณให้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี จะช่วยให้ปัญหาผิวพรรณลดลงและหมดไป เมื่อสุขภาพผิวพรรณดีขึ้น ความมั่นใจก็กลับมาอีกครั้ง หยุด...ทุกปัญหา เรื่องผิวพรรณ วังใจนี่โอ เลเซอร์คลินิก

เชิญรับบริการดูแลผิวพรรณที่สาขาของนี่โอ เลเซอร์คลินิก เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา โทร. 02 361 0731 ดิ อเวนิว รัชโยธิน โทร. 02 512 2464 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [www.neolaserclinic.net](http://www.neolaserclinic.net)